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รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช 

ครั้งท่ี 14/59-60 (ปีท่ี 32) 
เมื่อวันพุธท่ี 19 ตุลาคม 2559    

ประชุมสัญจร ณ ห้องประชุม โรงแรมเอ็มดีแกรนด์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
................................................................. 

 
ผู้มาประชุม     1. นย.เพชรฤทัย อกนิษฐ์   ประธาน 
     2. อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์  
     3. อน.สุเมธ รัตนมุกดา 
     4. อน.พรไชย ศรีไสย 
     5. อน.ชวนณภัค ศิริณภัค 
     6. อน.ประกฤษฏิ์ ทองอ้ิว  
     7. อน.ปกครอง ไชยสวัสดิ์ 
     8. อน.ชัยยันต์ บุญเทียม 
     9. ผชภ.เอกพจน์ ทิพย์มงคล  
     10. อน.สันติศักดิ์ มิ่งขวัญ 
     11. นยล.ดร.พริ้มแพรว บุญถนอม  
     12. รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ 
     13. รทร.สุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์  
     14. รทร.ร.ต.รัตน์ เกลี้ยงแก้ว     
ผู้เข้าร่วมประชุม    1. อน.เจริญ สีคง    สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช 
     2. คุณป้าเขียน ระเบียบโอษฐ์    
     3. โรตารีแอนน์จิตสถา ศิริณภัค  
     4. นายนรินทร์ ศิริณภัค 
     5. ด.ญ.อภิสรา ศิริณภัค  
เร่ิมประชุมเวลา 19.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม   : เชิญรทร.ร.ต.รัตน์ เกลี้ยงแก้ว ท าหน้าที่ปฏิคม  

: ปฏิคมเชิญ รทร.สุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
วาระการประชุม 
 

วาระที่ 1 ประธานแจ้งข่าว 
การบริหารสโมสรที่ส าคัญเร่ืองหนึ่งคือการรักษาสมาชิกเก่า/สร้างสมาชิกใหม่ จะด าเนินการต่อไป การจัดหารายได้

เข้าสโมสรในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาถือว่าเราท าได้ส าเร็จแล้ว สมาชิกทุกท่านในสโมสรของเรามีศักยภาพสูง โดดเด่น สร้าง
ความสามัคคีกลมเกลียว มีไมตรี 
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วาระที่ 2 สนเทศโรตารี  
เร่ือง มูลนิธิโรตารี โดย รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 2.1 มูลนิธิโรตารีมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และมิตรภาพระหว่างชนในชาติต่างๆโดยการท า
โปรแกรมอย่างเป็นรูปธรรม และให้บังเกิดผลเพื่อมนุษยชาติ การกุศลการศึกษา และกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อ่ืนๆ  
 2.2 ทุนสนับสนุนของโรตารี 
 2.2.1 ทุน District Grants สโมสรต้องส่งค าขอรับทุนเพื่อท าโครงการไปยังภาคเพื่อให้ภาคพิจารณาอนุมัติ
ค าขอรวมทั้งจ านวนเงินที่ขอรับจากมูลนิธิ ทุนนี้ภาคมีสิทธิรับปีละคร้ัง 
 2.2.2 ทุน Global Grant เน้นเร่ืองการป้องกันและรักษาโรค, น้ าและการสุขาภิบาล, อนามัยของแม่และ
เด็ก, การศึกษาการรู้หนังสือ, การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน    
 2.3 การบริจาคทุนให้มูลนิธิโรตารี  
 2.3.1 กองทุนประจ าปี เป็นแหล่งทุนเบื้องต้น ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการมูลนิธิ และ
บริจาคให้กองทุนประจ าปีทุกๆ ปี 
 2.3.2 กองทุนถาวร การบริจาคให้แก่กองทุนถาวรมักจะเป็นการบริจาคจ านวนมากและเป็นในรูปแบบ
การบริจาคทันที 
 2.3.3 กองทุนโปลิโอพลัส บริจาคเพื่อให้เงินเร่งด่วนสามารถให้เข้าถึงเด็กๆ ในประเทศที่ยังมีการระบาด
ของโปลิโอ ซึ่งสโมสรสามารถจัดงานหาทุนเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับวันให้ภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ, กิจกรรมการเฝ้า
ระวังโรค ได้ 
 2.4 การได้รับการยกย่องจากการบริจาคให้มูลนิธิโรตารี เช่น ธงส าหรับสโมสรที่มีสมาชิกสนับสนุนมูลนิธิ
โรตารี 100 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นรางวัลประจ าปี, ธงโรแทเรียนทุกคนบริจาคทุกปี ถือเป็นรางวัลประจ าปี ใบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อแสดงความขอบคุณโปรแกรมโปลิโอพลัส ส าหรับสโมสรที่บริจาค 1,500 เหรียญให้โปลิโอพลัส ท่านผู้ใหญ่ในมูลนิธิ
กล่าวไว้ว่า การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี ถือว่าเป็นหน้าที่ของโรแทเรียนและโรแทเรียนเป็นเครือข่ายทั่วโลกของอาสาสมัคร
ชุมชนอย่างแท้จริง และผลจากการได้รับยกย่องจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่โรแทเรียนสามารถติดที่ป้ายชื่อของสโมสรของตนเองได้  

 
วาระที่ 3 เลขาแจ้งข่าว    

 3.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงชนชาวไทย ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ 
รับสโมสรโรตารีในประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทรงมีพระราชด ารัสไว้ว่า “ ชาวโรแทเรียน คือ ผู้มีสัญลักษณ์
และเป็นตัวอย่างในการเสาะแสวงหาความก้าวหน้า และความมั่นคงแห่งมนุษยธรรม โดยหน้าที่อันแสนหนักของท่านทุกๆ
คนซึ่งมีธุรกิจและวิชาชีพแตกต่างกัน หันมาร่วมมือประสานกันโดยความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะหาวิถีทางและความมุ่ง
หมายอันพึงปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งมาเผชิญหน้าเราในยุควิกฤติการณ์เช่นนี้” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภ์สโมสรโรตารีในประเทศไทย สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช  
 3.2 ในการด าเนินการจัดมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจากเงินรายได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต การกุศลที่ผ่าน
มานั้น สโมสรจะตั้งกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนต่อไป คงจะด าเนินการในประมาณ 
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ต้นเดือนหรือกลางเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่จะถึงนี้ ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทาง อน.พรไชย ศรีไสย จะแจ้งให้ทราบใน
การประชุมครั้งต่อไป  
  
 ประธานกล่าวสรุป และกล่าวปิดประชุม 

การลงทะเบียนการประชุมระหว่างเมือง วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมารีไทม์ปาร์คแอนด์สปารีสอร์ท 
อ.เมือง จ.กระบี่ ขอให้สมาชิกช าระเงินค่าลงทะเบียนกับ อน.พรไชย ศรีไสย เพื่อจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
ซึ่งในวันที่ 20 ต.ค. 59 (พรุ่งนี้) เป็นวันสุดท้ายส าหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า  ในช่วงหน้าจะด าเนินการประชุม
กิจกรรมสโมสร (Club Assembly) ต่อไป ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมการประชุมปกตปิระจ าสัปดาห์ในวันนี ้

ปิดประชุมเวลา 20.30 น. 
 

คะแนนการประชุม ประจ าวันที่ 19 ตุลาคม 2559 

จ านวนสมาชิก เข้าประชุม คิดเป็น % แขกเยี่ยม 

24 14 56.00 - 
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รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช 

ครั้งท่ี 15/59-60 (ปีท่ี 32) 
เมื่อวันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2559    

ณ ห้องประชุม ร้านอาหารคันทรีโฮม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
............................................................................ 

 
ผู้มาประชุม     1. อน.ร.ต.พิชัย ชูสุวรรณ    ประธาน 
     2. อน.สุเมธ รัตนมุกดา 
     3. อน.สันติศักดิ์ มิ่งขวัญ 
     4. รทร.ประไพ มีเสน 
     5. รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ 
     6. รทร.สุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์ 
     7. รทร.ร.ต.รัตน์ เกลี้ยงแก้ว      
ผู้เข้าร่วมประชุม    1. ร.ต.สมปอง ค าแก้ว    สมาชิกมุ่งหวัง  
     2. โรตารีแอนนร์าตรี ชูสุวรรณ  
เร่ิมประชุมเวลา 19.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม   อน.ร.ต.พิชัย ชูสุวรรณ อุปนายกคนที่ 1 ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  (นายกสโมสรป่วย ไม่สามารถมาประชุมได้ ) 
  
วาระการประชุม 

วาระที่ 1 ประธานแจ้งข่าว 
 1.1 สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม แต่จะคุยกันเป็นเร่ืองเป็นราวตามวาระการประชุม 
 1.2 ในการด าเนินการจัดมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจากเงินรายได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต   การกุศลที่
ผ่านมานั้น สโมสรจะตั้งกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนต่อไป คงจะด าเนินการใน
ประมาณต้นเดือนหรือกลางเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่จะถึงนี้ ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่าน อน.พรไชย ศรีไสย จะแจ้งให้
สมาชิกทราบในวาระการประชุมคร้ังต่อไป 
 1.3 จะด าเนินการต้อนรับสมาชิกใหม่จ านวน 1 ท่าน ก่อนสิ้นปี 2559 โดยปฏิบัติตามข้อบังคับสโมสรโรตารี
ศรีธรรมาโศกราช ว่าด้วยการปฏิบัติภายในสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช (ฉบับปรับปรุงแก้ไข คร้ังที่ 1 ปี 59) รายละเอียด
คือคุณลักษณะของผู้ที่จะเป็นสมาชิก ตามข้อ 7, การเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 8,การพิจารณาเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 9, วันเร่ิม
สมาชิกภาพ ตามข้อ 10   
 

วาระที่ 2 สนเทศโรตารี 
 เร่ือง การบริการผู้อ่ืนเหนือตนเอง (Service Above Self) ซึ่งเป็นค าขวัญของโรตารี ในความเข้าใจของท่านเป็น

อย่างไรโดย โดยรทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ สรุปสาระส าคัญดังนี้  
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 2.1 แบ่งบทสนเทศโรตารีเป็น 4 ตอน สรุปย่อดังนี ้
  2.1.1 ตอนที่ 1 แนะน าตัว ชื่อ, สกุล, จากสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช 
 2.1.2 ตอนที่ 2 ความหมายของหัวข้อการสนเทศโรตารี การบริการผู้อ่ืนเหนือตนเอง(Service Above Self) 
Service Above Self คือ การบริการผู้อ่ืนเหนือตน หรือเรียกอีกอย่างคือการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อ่ืนก่อนโดยมิได้หวังสิ่ง
ตอบแทน เป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณของการบริการเพื่อเพื่อนมนุษย์ ในองค์กรของโรตารีในขณะที่โรตารีเติบโตขึ้น 
สมาชิกได้รวมตัวกันมากขึ้น และใช้ความช านาญของตนเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ แสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยค า
ขวัญที่ว่า Service Above Self   การบริการผู้อ่ืนเหนือตนเอง 
  2.1.3 ตอนที่ 3 น้อมน าพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นต้นแบบแห่งการบริการเหนือ
ตนในปีพุทธศักราช 2498 ในวาระที่โรตารีในประเทศไทยครบรอบ 25 ปี องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ได้ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรตารีในประเทศไทย พระองค์ทรงเห็นถึงการบริการและการบ าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืนเหนือ
ตนเองของชาวโรแทเรียนและเป็นสิ่งที่ชาวโรแทเรียนทุกคนภาคภูมิใจ น ามาสู่การปฏิบัติเพื่อการบ าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืน
เหนือตนเองตราบถึงปัจจุบัน 
 2.1.4 ตอนที่ 4 โรตารีมอบสิ่งดีๆ ให้กับทุกคนในการมีส่วนช่วยบ าเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์   
ดิฉันมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นสมาชิกขององค์กรโรตารี ได้มีส่วนช่วยบ าเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ ได้น าความรู้ 
ความสามารถท างานเพื่อชุมชน ฝึกฝนเรียนรู้การท างานร่วมกัน และได้ท าโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน คือ 
โครงการน้ าดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ดิฉันขอตั้งปณิธานในการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน ในการ
ให้บริการผู้อ่ืนเหนือตนเองต่อไป โดยผ่านโครงการส าคัญใน 6 เร่ืองหลัก คือ  
  1. สันติภาพและการป้องกัน การแก้ไขข้อขัดแย้ง 
  2. การป้องกันและการรักษาโรค 
  3. น้ าและการสุขาภิบาล 
  4. สุขอนามัยของแม่และเด็ก 
  5. การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ 
  6. การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 

วาระที่ 3 เลขาแจ้งข่าว    
   การประชุมปกติประจ าสัปดาห์ ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ในวาระที่ 2 ยังคงเป็นการสนเทศโรตารี โดย รทร.
เทพกัลยา เหมทานนท์ ผู้เข้าประกวดการสนเทศโรตารีในการประชุมระหว่างเมือง วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม 
มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ เร่ือง “การบริการผู้อ่ืนเหนือตนเอง (Service Above Self) ซึ่งเป็นค าขวัญ
ของโรตารี ในความเข้าใจของท่านเป็นอย่างไร” (คร้ังที่ 2)   

วาระที่ 4 อ่ืนๆ  
 4.1 ประธานในที่ประชุม น าเสนอแก่ รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ ในการสนเทศโรตารี เร่ืองการบริการผู้อ่ืน
เหนือตนเอง (Service Above Self) ซึ่งเป็นค าขวัญของโรตารี ในความเข้าใจของท่านเป็นอย่างไร ขอให้ทบทวนการใช้ค าที่
ถูกต้อง แม่นย า เช่น การบริการเหนือตน หรือการบริการเหนือตนเอง หรือการบริการผู้อ่ืนเหนือตน 
 4.2 ทีมงานผู้ส่งเข้าประกวดการสนเทศ ของ รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ จ านวน 8 ท่าน รายชื่อดังน้ี  
   - อน.ประกฤษฎิ์ ทองอ้ิว หัวหน้าทีม 
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   - อน.พรไชย ศรีไสย 
   - อน.ปกครอง ไชยสวัสดิ์ 
   - อน.ชวนณภัค ศิริณภัค 
   - อน.อาสา ศาลิคุปต 
   - นยล.ดร.พริ้มแพรว บุญถนอม 
   - อน.ชัยยันต์ บุญเทียม 
   - อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ ที่ปรึกษา  
 ซึ่งท่านเหล่านี้จะได้ให้ค าแนะน าแนวทางการปฏิบัติ ฝึกทบทวนการสนเทศให้แก่ รทร.เทพกัลยา เหมทา
นนท์ ผู้เข้าประกวดการสนเทศต่อไปอย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะถึงวันจริง 
 4.3 อน.สุเมธ รัตนมุกดา น าเสนอแก่ รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ ในการสนเทศโรตารี เร่ืองการบริการผู้อ่ืน
เหนือตนเอง (Service Above Self) ซึ่งเป็นค าขวัญของโรตารี ในความเข้าใจของท่านเป็นอย่างไร ? ว่า เนื้อหาดี ค าพูดบางตอน
ยังไม่เน้นชักชวนคนฟังเท่าไรนัก คือเหมือนกับว่าอ่านตามหัวข้อ เน้นค าพูดให้มีวรรคตอน จังหวะที่เหมาะสม ให้คนฟังเข้าใจ
ง่ายขึ้น เสียงสูง เสียงต่ าให้ได้อารมณ์ที่น่าติดตาม 
 4.4 ร.ต.สมปอง ค าแก้ว สมาชิกมุ่งหวัง กล่าวแนะน าตัว และชื่นชมสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ว่า
สมาชิกทุกท่านมีมิตรภาพ มีความจริงใจ ร่วมแรงสามัคคี ทั้งนี้เมื่อผมได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของสโมสรแห่งนี้  ในระยะเวลา
อันสมควรแล้ว จะด ารงความถูกต้องและปฏิบัติตามแนวทางของสโมสรต่อไป 
  4.5 อน.สุเมธ รัตนมุกดา น าเสนอ เร่ือง การร่วมรับประทานอาหารก่อนถึงเวลาการประชุมสโมสร การช าระ
เงินบ ารุงสโมสรประจ าเดือนตามระบบเดิมเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ไม่คิดว่าจะมากนัก, เงินที่เหลือจากการรับประทานอาหารก็จะ
เป็นเงินเข้าสโมสร มติที่ออกมาจากบอร์ด เร่ืองการรับประทานอาหาร ต่างคนต่างจ่าย ขอมองว่าสโมสรไม่เข้มแข็ง เป็น
ความรู้สึกที่ไม่ดีนัก น่าจะเข้าประชุมบอร์ดในเร่ืองนี้อีกสักครั้ง จะคุยกันในการประชุมบอร์ดวันพุธที่ 9 พ.ย. 59   

 
ประธานกล่าวสรุป และกล่าวปิดประชุม   
การเดินทางไปประชุมระหว่างเมือง วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.

เมือง จ.กระบี่ ขอให้สมาชิกที่ลงทะเบียนการประชุมไว้แล้วได้ตกลงใจกันเร่ืองเวลาออกเดินทางและความพร้อมต่างๆ ซึ่ง
ทราบมาว่า อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ ได้กรุณาให้การสนับสนุนรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) จ านวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่
คนขับ ขั้นตอนต่างๆ ให้เลขานุการสโมสรประสานการปฏิบัติ  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมการประชุมปกติประจ า
สัปดาห์ในวันนี ้
ปิดประชุมเวลา 20.30 น. 
 

คะแนนการประชุม ประจ าวันที่ 26 ตุลาคม 2559 

จ านวนสมาชิก เข้าประชุม คิดเป็น % แขกเยี่ยม 

24 7 28.00 3 
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